

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและยังอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติไว้ มีระยะทางไม่ไกลจากประเทศเรามากนัก ด้วยค่าครองชีพที่ไม่แพงพอกับบ้านเรา รวมไปถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษทำให้สื่อสารกันได้ง่ายกว่าประเทศอื่นๆในทวีปเอเชีย

สวัสดิ์ค่ะ ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา นัทได้มีโอกาสไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ที่ Philinter Education Center เมือง Cebu ค่ะ เดินทางไปกับเพื่อนๆอีก 4 คนค่ะ เราเดินทางกันตั้งแต่เช้าวันที่ 29 เมษายน 2560 ค่ะ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเราก็เดินทางถึงเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อรอต่อเครื่องไปเมือง Cebu ช่วงที่รอเครื่องก็ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารฟิลิปปินส์มื้อแรกกันที่สนามบินเลยค่ะ รสชาติอาหารฟิลิปปินส์จะค่อนข้างออกไปทางรสเค็มแต่ก็ยังพอกินได้สำหรับมือนั้น อาจจะเป็นเพราะหิวกันด้วยแหละค่ะ



พอถึงที่ Cebu ก็จะมีพี่สตาฟจากทาง Philinter มารอรับหน้าทางออกเลยค่ะ ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 10 นาทีถึงโรงเรียน ช่วงนั้นเป็นช่วงเย็นแล้วค่ะก็เลยเข้าที่พักเก็บของและออกไปเดินสำรวจรอบๆโรงเรียนค่ะ โรงเรียนอยู่ในเขต Lapu-Lapu ลักษณะจะเมืองได้อยู่ฝั่งธนบุรี และมี Cebu city เป็นฝั่งกรุงเทพค่ะ ตอนที่ไปถึง Lapu-Lapu City มีงานประจำปีพอดีค่ะ ก็ได้เห็น lifestyle ของคนที่นี่ ก็มีแอบช็อคเบาๆค่ะ คนที่นี่แบบขีวมากกกก ทำอะไรก็ได้ อย่างนั้นเลยคะ เพราะว่าตอนที่เห็นครั้งแรกคือ ช้างถนนมีจัดเวทีคอนเสิร์ตค่ะ สักพักมีคนมายืนดูมากจนคนต้องไปยืนบนถนนที่รถวิ่งเลยคะ กินไป 1 เลน เต็มๆ แต่เขาก็ไม่ได้หลบทอะไรนะคะ กลายเป็นว่ารถต้องหลบแทน เช้าวันรุ่งขึ้น ที่โรงเรียนจะมีอาหารให้บริการ 3 เวลาทุกวันค่ะ ยกเว้นวันอาทิตย์จะมีแค่ 2 เวลาคะน่าจะเพราะคงไม่มีนักเรียนตื่นมาทานอาหารตอน 8 โมงเช้าคะ เลยกลายเป็น Brunch แทนคะ แคว้นที่ 2 ในฟิลิปปินส์ พวกเราก็ออกเที่ยวกันเลยคะ มีเวลาไม่มาก ต้องเอาให้คุ้ม! วันนี้พวกเราเข้าไปในตัวเมืองเซบูคะ การเดินทางของที่นี่จะใช้รถจี๊ปนี่เป็นหลักคะ คล้ายๆรถสองแถวของบ้านเราแต่ไม่สามารถขึ้นตรงกลางรถได้นะคะ นั่งได้อย่างเดียว culture shock อีกแล้วคะกับการบอกให้รถจี๊ปนี้หยุด รถที่นี่ไม่มีกริ่งอะไรนะคะ เขาจะใช้เหรียญหรือมือเคาะที่หลังคารถหรือว่าใช้ปากทำเสียงคล้ายๆผิวปากคะ ก็เป็นที่รู้กันคนขับรถก็จะจอดให้ ค่าโดยสารจะเริ่มที่ 7 เปโซ ถูกมากกกกประมาณ 5 บาทไทยคะ ห้างที่นี่เน้นพื้นที่ใหญ่คะมีพื้นที่ให้ใช้เวลาพักผ่อนในวันหยุดคะในห้างจะมีส่วนที่เป็นเหมือนสวนสาธารณะอยู่กลางห้างเลย ร่มรื่นมากก พอออกจากห้างเราก็หาที่ต่อไปคะ



ตอนขามาจากโรงเรียนเรา นั่งแท็กซี่กันมาค่ะ เลยสะดุดหน่วย พอจะไปที่ต่อไปนี้แหละค่ะ เกิดอาการหลงกลางทาง แต่ยังดีที่โทรศัพท์มือถือเราเปลี่ยนเป็นซิมที่นี้แล้วก็เลยใช้ **google map** นำทางเลยค่า เดินอยู่สักพักเราก็ไปเจอกับโบสถ์ วันนั้นเป็นวันอาทิตย์พอดี คนเยอะมากๆเลยคะ ช่างในโบสถ์สวยมากกกก พอเสร็จจากที่โบสถ์เราไปต่อกันที่ **fort san predo** เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของที่นี่คะ ก็เดินชมกันภายใน ดูวิวจากป้อมข้างบนคะ บรรยากาศกำลังดีเลย



ช่วงพระอาทิตย์ใกล้จะตกคะ พอเสร็จจากที่นี้เราก็รีบนั่งแท็กซี่กลับโรงเรียนเพื่อให้ทันมือเย็นคะ วันต่อมาเป็นวันแรงงานที่โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน แต่เด็กเข้าใหม่อย่างพวกเราก็ต้องมาทำ **level test** คะเพื่อวัดระดับความสามารถแต่ละด้านของเราคะ ครอบคลุมด้านเลย ฟัง พูด อ่าน เขียน หลังจากนั้นพอรู้ผลก็จะมี **Teacher** ให้คำปรึกษาเราว่าเราอ่านด้านนี้ควรจะเรียนอันนี้เพิ่มอะไรแบบนี้คะ การเรียนที่นี้จะแบ่งออกเป็น 3 แบบคะ **1 on 1** ก็เรียนตัวต่อตัวกับคุณครูเลยคะ ได้คุยตลอดทั้งชั่วโมง แต่ไม่ต้องกังวลว่าจะคุยไม่รู้เรื่องนะคะ คุณครูเขาจะพยายามเข้าใจเราเองคะ ต่อมา **Big Group Class** และ **Small Group Class** ทั้งสองแบบนี้จะเจอเพื่อนชาวต่างชาติคะ ญี่ปุ่น เกาหลี ได้หวัน เวียดนาม จีน มองโกเลีย มีหมดเลยคะ ก็จะได้ฝึกสนทนากับเพื่อนๆต่างชาติแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรมกันไปคะ หลังจากจบการ **Orientation** แนะนำสถาบัน จากพี่ **Thai Manager** ของที่นี่ก็คือพี่จูน พี่จูนก็พาเที่ยวเลยค่า พี่จูนพาพวกเราไปร้านอาหารขึ้นชื่อของที่นี่คะ **Maribogo Grill** เมนูแนะนำของที่นี่จะเป็น ชูบชาหมู แล้วก็เมนูเกี่ยวกับชาหมูคะ ที่ขาดไม่ได้เลยคือ น้ำมะม่วงปั่นผสมกับเผือกคะ อร่อยมากกกกกก



พอกินอิ่มก็เดินทางกลับโรงเรียนกันเลยคะพักผ่อนเตรียมพร้อมกับการเรียนวันรุ่งขึ้นคะ พระอาทิตย์ที่ขึ้นเร็วมาก แดดก็จ้า ครึ่งก็สว่างแล้ว สะดุ้งตื่นเลยนึกว่าจะสาย แต่ไม่ใช่คะแค่ตีห้าครึ่ง หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ จะได้รับตารางเรียนแล้ว ก็เข้าไปเรียนตามห้องคะ คอร์สที่นัทมาเรียนที่นี่คือ **General ESL** จะได้เรียน 8 คาบต่อวัน แบ่งเป็น **1 on 1** 4 คาบ **Big Group Class** และ **Small Group Class** อย่างละ 2 คาบ รวมเป็น 8 คาบคะ ได้พูดกันทั้งวันเลยคะ เลยทำให้วันต่อมา เจ็บคอกันเลยคะ เวลาเรียนกับคุณครูจะไม่ได้เรียนจริงจังแบบบ้านเราคะ ครูที่นี่จะเป็นเหมือนเพื่อนเรามากกว่า พูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยคะ เราชวนเขาคุยเขาชวนเราคุยคะถามนู่นถามนี่คะ เขาจะให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันคะ ส่วนเรื่องสำเนียงไม่ต้องห่วงเลยคะ ครูที่นี่จะไม่ใช่นักพูดภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินส์ที่เราคุ้นเคยกันคะ สำเนียงคุณครูบางคนเบ๊ะมากก พอกๆกับ **Native Speaker** เลยคะ หลังเลิกเรียนประมาณ 5 โมงก็จะถึงเวลาอาหารเย็นกันคะ หลังจากนั้นนักเรียนก็สามารถออกไปพักผ่อนข้างนอกได้ แต่ต้องกลับมาตามภายในเวลาที่โรงเรียนกำหนดไว้คะ คือ 4 ทุ่ม เนื่องจากพวกเราใช้เวลาแค่ 4 สัปดาห์ วันเสาร์อาทิตย์พวกเราก็ไม่หยุดพักผ่อนคะ ออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทุก สัปดาห์เลยคะ

สัปดาห์ที่หนึ่ง พวกออกเดินทางกันตั้งแต่ตี 4 เพื่อไปขึ้นรถที่ **South Bus Terminal** จุดหมายของเราอยู่ที่ **Oslob** และ **Kawasan Falls** ที่ **Oslob** กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมเลยก็คือดำน้ำกับฉลามวาฬในระยะเวลาที่ใกล้มากๆคะ พอเสร็จจากที่นี่เราก็กินเดินทางกันต่อเพื่อไป **Kawasan Falls** ที่นี่มีกิจกรรมที่ทำทายเป็นอย่างหนึ่งก็คือ **Canyoneering** เป็นกิจกรรมที่เราต้องเดินผ่านป่าผ่านทางน้ำจากยอดเขาลงมาถึงน้ำตกข้างล่างโดยการกระโดดลงจากหน้าผาที่ละชั้น เป็นกิจกรรมที่ทำทายเป็นและสนุกมากๆคะ



สัปดาห์ที่สอง รอบนี้ไปดำน้ำดูปลาที่เกาะ Nalusuan อยู่ห่างจากตัวเมือง Lapu-Lapu นั่งเรือออกมาประมาณ 2 ชมก็ถึงที่เกาะ เกาะนี้มีน้ำทะเลใสมากและปลาก็เยอะมากเช่นกัน หลังจากกลับมาพวกเราผิวเปลี่ยนสีกันเลย



สัปดาห์ที่สาม สัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะ พวกเราเลยออกไปค้างคือที่เกาะ Camotes เป็นเกาะที่ยังคงความธรรมชาติไว้และมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงาม พวกเราเลือกที่จะเดินทางกันไปเองค่ะ ไม่ได้ใช้บริการของบริษัททัวร์ จึงทำให้เราต้องเช่ารถมอเตอร์ไซด์ค่ะ ขับกันสนุกเลยค่ะเจอทางดีบ้างไม่ดีบ้าง แต่บรรยากาศนี่ดีมากเลย



สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมีภาษาอังกฤษ ก็อยากให้ฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ลองออกมาเปิดโลกใหม่แล้วจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรที่สนุกๆให้ทำอีกมากค่ะ